

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

ประเทศไทยในยุคนี้ รัฐบาลส่งเสริมให้ส่วนงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้ดำเนินงานโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน การรับรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนไทยสมัยใหม่ เมื่อทุกประเทศในโลกปรับตัวตามกันจึงเกิดงานวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์จำนวนมากมาย ซึ่งปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้น ๆ สิ่งที่สำคัญในยุคสมัยนี้คือ การเปลี่ยนจากครูยืนสอนเป็นเด็กเรียนรู้ แต่งานวิจัยที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ดังนั้นการแปลงความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่บริบทห้องเรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการยังต้องหลักภาษาอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตรวจสอบบทความที่เข้มข้นเพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพมากที่สุด

ขอเน้นย้ำสำหรับผู้พิมพ์ที่จะส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์อีกครั้ง คือ กองบรรณาธิการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับให้เข้าบริบทของอาเซียนมาตั้งแต่เล่มที่ 6 ฉบับที่ 2 โดยการเขียนอ้างอิงทั้งแทรกในเนื้อหา (in-text citation) และในรายการอ้างอิง (references) เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด สำหรับรายการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายด้วย (in Thai) และกำหนดเป็นเกณฑ์หนึ่งในการปฏิเสธการตีพิมพ์ (rejection) ด้วย

วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เรื่อง คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 เรื่อง บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง และวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจสอบบทความแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป สุดท้ายกองบรรณาธิการได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความที่จะตีพิมพ์ก่อนจะส่งโรงพิมพ์ อย่างไรก็ตาม หากผู้อ่านท่านใดพบบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น ๆ กรุณาแจ้งมายังกองบรรณาธิการเพื่อชี้ทะเบียนรายชื่อผู้พิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้มาลงตีพิมพ์ในวารสารฯ นี้เป็นระยะเวลา 5 ปี

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าให้กับผู้พิมพ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ รวมถึงบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

วารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 จัดอยู่ในฐาน **TCI กลุ่มที่ 1**

ซึ่งมีระยะเวลาในการรับรองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และได้รับการประเมินเข้าสู่ฐาน **ASEAN Citation Index (ACI)**

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับตีพิมพ์ ให้ส่งในระบบ Online Submission

ในเว็บไซต์ของวารสารท่านั้น <http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL>